

Tùng Châu, ngày 5 tháng 10 năm 2023

Số: 362 / BCĐ-VH

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2023

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đặc điểm tình hình:

Xã Tùng Châu là một đơn vị hành chính thuộc huyện Đức Thọ, được sáp nhập từ 2 xã Đức Châu và Đức Tùng theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

- Phía Đông giáp Sông La, Phía Nam giáp xã Liên Minh, Phía Tây giáp xã Trường Sơn, Phía Bắc giáp xã Trung Phúc Cường (Nghệ An).

- Xã Tùng Châu có 7 thôn. Dân số: 3371 người với 1151 hộ dân. Diện tích tự nhiên 9,1 km²

Những năm gần đây, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, kinh tế - xã hội của huyện đã có bước phát triển mạnh mẽ; văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Đặc biệt, chủ trương của Đảng, Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền từ xã đến thôn xóm, cùng với sự đồng thuận chung tay, vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn và đời sống của nhân dân tiếp tục có sự thay đổi và phát triển.

Trong năm qua, Đảng uỷ - chính quyền địa phương đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phong trào nhằm phù hợp với từng giai đoạn như: BCH Đảng bộ đã có Nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình hành động và tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đưa các nội dung vào thực tiễn đời sống, đồng thời ban hành Quyết định thành lập BCĐ, kế hoạch thực hiện phong trào TĐĐKXDĐSVH hàng năm cụ thể, chi tiết và các văn bản trên đã được phổ biến, quán triệt tới tận các thôn xóm bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt nhân dân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin cổ động...

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI:

a) Hoạt động của Ban Chỉ đạo xã Tùng Châu:

Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và 7/7 thôn, tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với các phong trào, hoạt động thiết thực với tình hình thực tiễn của địa bàn xã; Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/8/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu, “Gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, Ban chỉ đạo đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn cũng như các thôn.

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đã ban hành quyết định số: 159/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 Về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào “TDDKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2022, Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ ngày 04 tháng 10 năm 2022 về việc bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, đánh giá “Gia đình thể thao” năm 2022; ban hành kế hoạch số: 88/KH-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2023 về Triển khai thực hiện công tác Gia đình năm 2023, đã ban hành quyết định số: 157/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “TDDKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2023 và ban hành hướng dẫn số: 355/HD-BCĐ ngày 02 tháng 10 năm 2023 về việc bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, đánh giá “Gia đình thể thao” năm 2023.

b) Công tác tuyên truyền:

Công tác tuyên truyền, triển khai các tiêu chuẩn văn hóa được tổ chức dưới nhiều hình thức như: trang thông tin điện tử, qua hệ thống truyền thanh, trích đăng bản tin, băng rôn, panô, áp phích, tọa đàm, sinh hoạt các câu lạc bộ, tuyên truyền lưu động, trong năm 2023. Ban chỉ đạo phong trào “TDDKXDĐSVH” xã đã thực hiện tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, dưới mọi hình thức, thường xuyên tuyên truyền các hộ kinh doanh chấp hành tốt hành lang ATGT không vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường trước, trong và sau tết, các dịp ngày lễ kỷ niệm, công tác VSMT, tuyên truyền phòng chống cháy, nổ đến từng hộ dân; khai thác hiệu quả các trang thông tin điện tử, mạng xã hội như Zalo, Facebook. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nội dung: tuyên truyền về **thực hiện 5 nội dung**: *Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; Xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; Phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo; Xây dựng môi trường văn hóa sạch, đẹp, an toàn; Xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.*

Thực hiện 7 phong trào: *Phong trào xây dựng gia đình văn hóa; Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa; Phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; Phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới;*

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại: Phong trào học tập, lao động sáng tạo.

Nội dung, số lượng các cuộc tuyên truyền thường gắn vào các đợt sinh hoạt thường kỳ hàng tháng của các chi hội, chi đoàn, các đoàn thể từ xã đến thôn, thông qua các đợt tập huấn về chuyên đề sinh hoạt của các cấp hội, đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mỗi người dân ngày càng được nâng cao.

c) Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và công tác gia đình: Hàng năm UBND xã đã bố trí kinh phí hoạt động cho phong trào trên 10 triệu đồng, từ nguồn hoạt động thường xuyên.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TĐĐKXDĐSVH” VÀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Phong trào ở cấp huyện, cấp xã. Tại UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2023 Về việc kiện toàn BCĐ phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và công tác gia đình huyện Đức Thọ.

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đã ban hành quyết định số: 159/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 Về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2022, Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ ngày 04 tháng 10 năm 2022 về việc bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, đánh giá “ Gia đình thể thao” năm 2022; ban hành kế hoạch số: 88/KH-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2023 về Triển khai thực hiện công tác Gia đình năm 2023, đã ban hành quyết định số: 157/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2023 và ban hành hướng dẫn số: 355/HD-BCĐ ngày 02 tháng 10 năm 2023 về việc bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, đánh giá “ Gia đình thể thao” năm 2023.

2. Việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới:

*** Kết quả thực hiện 5 nội dung của phong trào.**

- *Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh:* Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được cấp ủy, chính quyền từ Xã đến các thôn xóm quan tâm, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với nhiều hình thức phong phú như tổ chức các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ xã, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt đoàn thể,

sinh hoạt chuyên môn... việc giáo dục chính trị tư tưởng đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, kịp thời khắc phục các hạn chế, khuyết điểm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, có phẩm chất, đạo đức, tận tụy hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm quy chế cơ quan, đơn vị, quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- *Xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật:*

+ Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang:

* Đối với việc cưới: Năm 2022 có 52 đám cưới, 9 tháng năm 2023 có 23 đám cưới, nhìn chung các đám cưới được diễn ra lành mạnh, tiết kiệm, đúng với quy ước, hương ước, thuần phong mỹ tục của địa phương. Đặc biệt sau nhiều năm triển khai thực hiện các nội dung trong phong trào “TĐĐKXDĐSVH” ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao, nhiều đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, đơn giản.

* Đối với việc tang: Năm 2022 có 32 đám, 9 tháng đầu năm 2023 có 20 đám tang, trong đó số đám tang được hỏa táng có 4. Hầu hết các đám tang đều được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương và gia đình, hàng xóm, láng giềng quan tâm tổ chức chu đáo, việc rải vàng mã trong lúc đưa tang cũng được hạn chế, không tổ chức ăn uống linh đình, việc chôn cất, mai táng đúng nơi quy định.

+ Thực hiện kỷ cương xã hội; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật: Công tác và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước thường xuyên được cấp ủy đảng, chính quyền luôn được quan tâm, thực hiện với khẩu hiệu “*sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật*”, công tác vận động nhân dân tham gia phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*” đã góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; UBMTTQ và các đoàn thể đã phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng được nâng cao, duy trì tốt các mô hình CLB không có bạo lực gia đình, CLB không có tệ nạn ma túy, 7/7 đơn vị thôn xóm thành lập tổ hòa giải ở đơn vị và hoạt động có hiệu quả.

- *Phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo:*

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Xã nói chung và của các thôn xóm nói riêng, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện chủ trương “Xóa đói giảm nghèo”. Trong quá trình triển khai phong trào, tổ chức đoàn thể đặc biệt quan tâm đến phát triển đời sống kinh tế gia đình, thông qua nhiều hình thức như: hỗ trợ vốn

vay, hỗ trợ giống, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề... đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế, thông qua các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh... đã có nhiều hình thức giúp nhau xóa đói giảm nghèo có hiệu quả.

Đến nay trên địa bàn Xã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2023 có 40 hộ nghèo / tổng số hộ toàn Xã là 1134 hộ chiếm 3.52%, Năm 2023 có 66 hộ cận nghèo / tổng số hộ toàn Xã là 1134 hộ chiếm 5.82%, Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và giải quyết việc làm, đã có 170 hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ về xây mới và sửa chữa nhà ở theo quyết định 22 của Chính phủ, hỗ trợ xây mới nhà ở cho 6 hộ nghèo theo quyết định 48 của Chính phủ; năm 2021 theo chính sách hỗ trợ nhà ở chống bão lũ, đến nay 5 hộ người có công đã được phê duyệt hỗ trợ làm mới nhà ở. Hàng năm tạo việc làm mới cho hàng nghìn lao động, 100% các gia đình liệt sỹ, gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước được hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước, đồng thời các gia đình thuộc hộ nghèo được nhà nước, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng quan tâm chăm sóc, hỗ trợ nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần. Phong trào “Phòng chống tệ nạn xã hội” được đẩy mạnh, bộ mặt của Xã ngày càng thay đổi, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt.

- *Xây dựng môi trường văn hóa sạch, đẹp, an toàn:* Tổ chức chỉ đạo thực hiện xây dựng môi trường văn hóa bằng nhiều nội dung, hình thức khác nhau, cụ thể: các cơ quan, trường học đều đưa nội dung ứng xử văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, có nội quy, quy chế, 100% các đơn vị trường học đều xây dựng môi trường học tập xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện, học sinh tích cực, 100% các thôn xóm đều có quy định cụ thể trong bản quy ước, hương ước về trách nhiệm của mỗi gia đình, công dân đối với việc xây dựng môi trường văn hóa, hàng tháng gắn với ngày kỷ niệm của các chi hội, chi đoàn các đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác VSMT, các đoạn đường tự quản đã hoạt động tốt.

- *Xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở:* Xác định đây là nội dung hết sức quan trọng trong xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vì vậy Đảng ủy, chính quyền địa phương hàng năm đã có kế hoạch đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa - thể thao, năm 2023 xã phấn đấu hoàn thành xã Nông thôn mới nâng cao, hiện nay đang hoàn thiện khu vui chơi giải trí của xã với diện tích 1.700m². Sân vận động ở Xã hiện nay có 02 sân đảm bảo các điều kiện cho nhân dân khai thác sử dụng. Nhà văn hóa các thôn đã trang bị hệ thống mạng Wifi và khu vui chơi giải trí tại Thôn Tân An và Thanh Kim phục vụ các hoạt động văn nghệ, TDTT... hiện nay 7/7 thôn có nhà văn hóa đảm bảo theo yêu cầu đề ra, sân thể thao có 7/7 thôn.

*** Công tác tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, xã Tùng Châu.**

- Tham mưu với BTV đảng ủy tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.
 - Xây dựng kế hoạch của UBMTTQ xã và lên lịch chọn đơn vị làm điểm trước 7 - 10 ngày.
 - Lên lịch tổ chức đồng loạt các khu dân cư còn lại.
 - Lập danh sách thành phần người tham dự.
 - Sau phần lễ tổ chức phần hội tại các khu dân cư.
- + Nhân dịp ngày hội tổ chức tặng quà cho các đồng chí Nguyên là Chủ tịch UBMT qua các thời kỳ bị ốm đau bệnh tật.

3. Quy trình công nhận Gia đình văn hoá, thôn, tổ dân phố văn hóa theo Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17/9/2018 quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Áp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố.

Quy trình thực hiện:

***. Trình tự, hồ sơ xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa**

Căn cứ vào Điều 8, Điều 9, Mục 2- Chương II, Nghị định 122 và căn cứ vào Mục 2, Phần II - Quyết định 3614/QĐ-UBND ngày 4/11/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện, cụ thể:

***Các bước thực hiện bình xét tại khu dân cư:**

Bước 1. Trưởng khu dân cư căn cứ vào Bản đăng ký tham gia thi đua (hoặc danh sách các hộ ký tên đăng ký trong sổ theo dõi gia đình văn hóa của Khu dân cư) để phát bảng tự đánh giá, chấm điểm (*theo mẫu*) và hướng dẫn cho các hộ gia đình tự đánh giá.

Bước 2. Tổ chức cuộc họp để bình xét (Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự).

- Thành phần dự họp:
 - + Cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, tổ chức đoàn thể trong thôn, tổ dân phố;
 - + Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua các tiêu chuẩn công nhận danh hiệu GĐVH.

+ Thông qua danh sách các hộ gia đình đã đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu GĐVH (*đăng ký trong đợt bình xét gia đình văn hóa cuối năm hoặc đăng ký đầu năm*).

(*Những hộ gia đình nào không có bản đăng ký hoặc không ký tên vào sổ đăng ký đạt danh hiệu GĐVH thì không đưa vào bình xét*).

+ Thông tin những hộ gia đình thực hiện chưa tốt các tiêu chuẩn GĐVH trong năm (*căn cứ vào Điều 7, Mục 1, chương II - Nghị định 122 về các trường hợp không xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa để thực hiện*).

+ Tổ chức bình xét cho từng hộ gia đình, đối chiếu giữa bảng tự đánh giá của từng hộ, kết quả chấm điểm của khu dân cư với thực tế thực hiện của từng hộ. Hình thức họp bình xét theo 2 cách (hoặc bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết) và kết quả bình xét hộ gia đình được đề nghị tặng danh hiệu Gia đình văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý.

+ Tổ chức cho đại diện các hộ đăng ký phấn đấu danh hiệu GĐVH năm sau bằng một trong hai hình thức là đăng ký theo bản đăng ký hoặc ký tên vào sổ theo dõi (theo mẫu thống nhất).

- Các nội dung khác (nếu có).

Bước 3: Tổng hợp hồ sơ nộp lên Bộ phận Giao dịch một cửa cấp xã, thị trấn.

Cụ thể **hồ sơ** gồm có:

- Văn bản đề nghị xét tặng Danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm xét của Trưởng thôn, tổ dân phố.

- Danh sách các hộ đăng ký năm xét (*căn cứ Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa của hộ gia đình (Mẫu số 01 - Nghị định 122) hoặc căn cứ vào danh sách đăng ký trong sổ theo dõi được lưu từ đầu năm; Bảng tự đánh giá, chấm điểm thực hiện tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa (theo Mẫu)*).

- Biên bản họp bình xét ở khu dân cư (Mẫu số 07 - Nghị định 122).

(*Ưu tiên thực hiện nộp và xử lý bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình*)

***Các bước thực hiện theo thủ tục hành chính:**

Được thực hiện theo Mục 2, Phần II - Quyết định 3614/QĐ-UBND ngày 4/11/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

***. Trình tự, hồ sơ xét công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm**

Căn cứ vào Mục 2, Chương III, Nghị định 122 và căn cứ theo mục 6, phần II- Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện. Cụ thể:

***Các bước thực hiện ở cấp xã, thị trấn:**

Bước 1. UBND xã, thị trấn căn cứ bản đăng ký tham gia thi đua và bảng tự đánh giá, chấm điểm (*theo mẫu*) của khu dân cư để tổng hợp danh sách khu dân cư đủ điều kiện bình xét.

Bước 2. UBND xã, thị trấn tổ chức cuộc họp để bình xét (Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự).

- *Thành phần dự họp:*

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện các đoàn thể, công chức chuyên môn liên quan cấp xã, thị trấn và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư;

+ Đại diện khu dân cư trong danh sách được bình xét.

- *Nội dung cuộc họp:*

+ Thông qua tiêu chuẩn công nhận Danh hiệu Khu dân cư văn hóa

+ Thông qua danh sách các khu dân cư đăng ký tham gia xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa năm xét.

+ Thông qua bản tự đánh giá của khu dân cư và Hội nghị tiến hành bình xét, chấm điểm cho các Khu dân cư.

- *Hình thức, kết quả bình xét:*

+ Hình thức: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết giơ tay.

+ Kết quả: Khu dân cư được đề nghị công nhận danh hiệu văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý

Bước 3. Tổng hợp kết quả, lập hồ sơ nộp qua Dịch vụ công trực tuyến

Sau khi có kết quả cuộc họp bình xét, UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 122 nộp qua Dịch vụ công trực tuyến để giải quyết theo quy trình Thủ tục hành chính. Hồ sơ gồm có:

- Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa của UBND xã, thị trấn.

- Bản đăng ký tham gia xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 02 - Nghị định 122); Bảng tự đánh giá, chấm điểm thực hiện tiêu chí bình xét Khu dân cư văn hóa (*theo Mẫu*).

- Biên bản họp bình xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 09 - ND 122).

***Các bước thực hiện theo thủ tục hành chính tại cấp huyện:**

Được thực hiện theo mục 6, phần II- Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

4. Việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 10/5/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ ngày 27/10/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh về Triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “TDDKXDĐSVH”, trong đó trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Hàng năm UBND xã phối hợp với phòng văn hóa huyện tổ chức tuyên truyền và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, đồng thời hoàn thành các nội dung tiêu chí như thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hiện nay có 4/4 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn (đạt 100%);

5. Việc xây dựng và hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hoá, thể thao cấp xã, thôn, tổ dân phố; công tác quản lý, sử dụng và khai thác các thiết chế văn hoá; Phong trào hoạt động văn hoá, thể thao, các loại hình câu lạc bộ, các mô hình văn hóa, thể thao.

Xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở: Xác định đây là nội dung hết sức quan trọng trong xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vì vậy Đảng ủy, chính quyền địa phương hàng năm đã có kế hoạch đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa - thể thao, năm 2023 xã phân đấu hoàn thành xã Nông thôn mới nâng cao, hiện nay đang hoàn thiện khu vui chơi giải trí của xã với diện tích 1.700m². Sân vận động ở Xã hiện nay có 02 sân đảm bảo các điều kiện cho nhân dân khai thác sử dụng. Nhà văn hóa các thôn đã trang bị hệ thống mạng Wifi phục vụ các hoạt động văn nghệ, TDTT... hiện nay 7/7 thôn có nhà văn hóa đảm bảo theo yêu cầu đề ra, sân thể thao có 7/7 thôn.

Trong những năm qua Tùng Châu đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và ra mắt câu lạc bộ Dân ca ví Giặm xã, gắn với việc tổ chức các hoạt động như: Tổ chức các giải thi đấu của xã, tham gia các giải của huyện đạt kết quả cao đã lan tỏa đến tận nhân dân được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các thôn xóm đã thành lập được các câu lạc bộ: Dân vũ, văn nghệ, bóng bàn, bóng chuyền, đua thuyền ... được nhân dân tham gia rất đông và đem lại hiệu quả về món ăn tinh thần cho nhân dân...7/7 thôn xóm đều có các dụng cụ TDTT lắp đặt tại khuôn viên nhà văn hóa và các điểm công cộng dành cho người già và trẻ em như Thôn Văn Khang, Thôn Châu Thịnh, Thôn Tân An và Thôn Thanh Kim Năm 2022 Tùng Châu có 850 người tập luyện TDTT thường xuyên /1151 hộ gia đình đạt 73.84 %;

6. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

* Đối với việc cưới: Năm 2023 trên địa bàn có 23 đám cưới, nhìn chung các đám cưới được diễn ra lành mạnh, tiết kiệm, đúng với quy ước, hương ước, thuần phong mỹ tục của địa phương. Đặc biệt sau nhiều năm triển khai thực hiện các nội

dung trong phong trào “TĐĐKXDĐSVH” ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao, nhiều đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, đơn giản.

* Đối với việc tang: Năm 2023 trên địa bàn có 20 đám tang, trong đó số đám tang được hỏa táng có 4. Hầu hết các đám tang đều được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương và gia đình, hàng xóm, láng giềng quan tâm tổ chức chu đáo, việc rải vàng mã trong lúc đưa tang cũng được hạn chế, không tổ chức ăn uống linh đình, việc chôn cất, mai táng đúng nơi quy định.

7. Việc xây dựng, công nhận và thực hiện hương ước, quy ước.

Hương ước, quy ước được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, gắn với việc bình xét các danh hiệu văn hóa, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp lấy việc chấp hành, thực hiện hương ước, quy ước là một trong những nội dung quan trọng để làm căn cứ đánh giá, xét tặng các danh hiệu văn hóa hằng năm, đưa hương ước, quy ước vào thực tiễn cuộc sống và góp phần nâng cao vai trò của hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư. Được ví như “cánh tay nối dài” của pháp luật và cùng với pháp luật điều chỉnh một cách toàn diện các mối quan hệ phát sinh trong đời sống xã hội. Qua triển khai thực hiện, các hương ước, quy ước, đã đem lại những kết quả thiết thực đối với công tác quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư, tác động rõ nét nhất là thực hiện văn minh, văn hóa trong việc cưới, việc tang; điều chỉnh, bảo đảm thực hiện tốt các chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình, giáo dục, khuyến học, y tế, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên,... góp phần tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và thực thi pháp luật trong các cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.

8. Việc phối hợp, lồng ghép hoạt động Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” với các Phong trào, Cuộc vận động khác.

Để phong trào TĐĐKXDĐSVH phát triển sâu rộng, những năm qua, UBND xã đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về việc triển khai thực hiện phong trào TĐĐKXDĐSVH; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững đất nước; Quyết định số 2478/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển phong trào “TĐĐKXDĐSVH” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển phong trào theo từng giai đoạn cụ thể; phối hợp với các ban, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung của phong trào; lồng ghép các nội dung của phong trào TĐĐKXDĐSVH với các phong trào, cuộc vận động, thi đua khác.

Hàng năm, các tổ liên gia tự quản lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt tổ để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào. Tổ chức đăng ký, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa cơ bản theo đúng quy trình; thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng những hộ gia đình văn hóa tiêu

biểu vào dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư (18/11), từ đó khơi dậy phong trào trong mỗi người dân và thu hút đông đảo Nhân dân tích cực tham gia. Xuất hiện ngày càng nhiều hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trên các lĩnh vực sản xuất kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình hiếu học, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, gắn với các phong trào "gia đình 5 có, 3 sạch"; phong trào "CCB gương mẫu"; cuộc vận động "quỹ vì người nghèo".....

9. Công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác gia đình (tuyên truyền, tổ chức các hoạt động; xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình; thống kê số liệu, kiểm tra và xử lý các vi phạm về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình...).

Hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” và các văn bản chỉ đạo thực hiện tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); phối hợp các ban ngành triển khai các văn bản về thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hiểu về tầm quan trọng, ý nghĩa sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về PCBLGD góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững để hạn chế các hành vi bạo lực gia đình. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam (28/6); Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); Thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

IV. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI

1. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào ở các cấp, các ngành, đoàn thể: Tuy có bước phát triển nhưng chưa đồng đều, chưa thường xuyên, có nơi phong trào chưa có chiều sâu, sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể có thời điểm thiếu đồng bộ.

Các thành viên BCD đều hoạt động kiêm nhiệm nên trong quá trình điều hành, chỉ đạo có sự phân tán. Do vậy, công tác triển khai các nội dung của cuộc vận động thường tập trung ở một số đơn vị. Việc nhân điển hình ra diện rộng còn chậm.

2. Sự tham gia thực hiện phong trào của các tầng lớp nhân dân ở cơ sở.

Sự tham gia thực hiện phong trào của 1 bộ phận nhân dân chưa đồng đều, vì vậy chưa phát huy triệt để phong trào.

Tác động của mặt trái cơ chế xã trường có ảnh hưởng đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ và nhân dân, lối sống thực dụng, còn xem nhẹ, thờ ơ với phong trào khi tham gia.

3. *Phát triển của phong trào về bề rộng, chiều sâu, bền vững, đồng đều và chất lượng:* chưa được quan tâm đúng mức, các phong trào diễn ra chỉ mang tính đối phó và chỉ dừng lại ở mỗi cán bộ đảng viên, các cán bộ ở các chi hội, chi đoàn.

4. *Tác động hiệu quả của phong trào đến thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội:* Mặc dù được cấp ủy - chính quyền quan tâm tổ chức thực hiện tuy nhiên kết quả chưa đi vào chiều sâu, chưa có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2023 xã Tùng Châu./.

Nơi nhận:

- Phòng VH - TT huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- Chủ tịch, PCT.UBND xã;
- TT.UBMTTQ xã;
- Lưu VT, VH.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Thơ
(Chủ tịch UBND)